



# ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบวิภาววิสัย

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการหรือเป็นนักเรียนทหารในสังกัดกองทัพอากาศ ทุกตำแหน่งหรือหลักสูตรนั้นจะต้องมีการทดสอบวิภาววิสัยและความถนัด ทำให้มักเกิดคำถามขึ้นแก่ผู้ที่สนใจสมัครเสมอว่าการทดสอบวิภาววิสัยคืออะไรจึงขอแนะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบวิภาววิสัยให้เข้าใจว่าเป็นอย่างไร

## แบบทดสอบวิภาววิสัยคืออะไร

"วิภาววิสัย" มาจากคำว่า วิภาว (ผู้รู้แจ้ง ,นักปราชญ์) รวมกับคำว่า วิสัย (ลักษณะที่เป็นอยู่ ,ความสามารถ ,ขอบเขต) (ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525) เมื่อนำมารวมกัน จะมีความหมายว่า ความสามารถของผู้รู้หรือนักปราชญ์

"การทดสอบวิภาววิสัย" กองทัพอากาศได้ให้คำจำกัดความไว้ว่าการวัดด้านนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดลักษณะนิสัย คุณธรรมจริยธรรม ของแต่ละบุคคล ซึ่งก็คือการวัดบุคลิกภาพในตัวบุคคลจึงถือได้ว่าการทดสอบวิภาววิสัยคือการทดสอบทางจิตวิทยาแบบหนึ่งนั่นเอง

## ที่มาของแบบทดสอบ

สำหรับแบบทดสอบวิภาววิสัย ที่ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นมีด้วยกันหลายฉบับ ศูนย์ทดสอบบุคคล ฯ ได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา โดยถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการของกองทัพ เพื่อใช้ประเมินบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการในกองทัพว่ามีบุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ หรือไม่ดังนั้นแบบทดสอบวิภาววิสัย จึงมีใช้แบบทดสอบที่วัดเรื่องของสุขภาพจิตหรือวินิจฉัยโรคทางจิตเวช

## ลักษณะข้อคำถาม

ลักษณะของแบบทดสอบจะเป็นข้อคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องความชอบ พฤติกรรมส่วนบุคคล และทัศนคติ ในเรื่องต่าง ๆ ของผู้รับการทดสอบแบบทดสอบจะมีตัวเลือกให้เลือกตอบ ๒ - ๕ ตัวเลือก แล้วแต่ฉบับ ตัวอย่างเช่น แบบ ๒ ตัวเลือกจะเป็น ใช่ ไม่ใช่ หรือ จริง ไม่จริง แต่หากเป็น ๓ ตัวเลือกจะเป็น ใช่ บางครั้ง ไม่ใช่ หรือ จริง จริงบางครั้ง ไม่จริง เป็นต้น ผู้รับการทดสอบเลือกตอบที่ตามความคิด ความรู้สึกหรือพฤติกรรมของตนเองให้มากที่สุด

### ตัวอย่างคำถาม เช่น

- ❖ ฉันชอบปีนกำแพง                    1). ใช่                    2). ไม่ใช่
- ❖ ฉันชอบทำอาหาร                    1). ใช่                    2). ไม่ใช่

## วิธีการตอบ

จากตัวอย่างคำถามจะเห็นว่าเป็นคำถามที่ถามเรื่องส่วนบุคคลทั่ว ๆ ไป ดังนั้นในการมาทดสอบจึงไม่มีความจำเป็นต้องเตรียมตัวใด ๆ เป็นพิเศษ และควรตอบให้ตรงกับความรู้สึกตัวเองที่สุด เพื่อให้ผลการทดสอบออกมาตามความเป็นจริง

## สรุป

การทดสอบวิภาววิสัยเป็นการทดสอบทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งเพื่อใช้ทดสอบบุคลิกภาพของบุคคลว่ามีลักษณะนิสัย ความคิดและพฤติกรรมในตัวบุคคลมิใช่แบบทดสอบที่วัดเรื่องสุขภาพจิต ฉะนั้นแล้ว ผู้เข้ารับการทดสอบควรตอบให้ตรงกับความรู้สึกและลักษณะของตนเองที่สุดเพื่อให้ผลการทดสอบสามารถสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของผู้เข้ารับการทดสอบ